

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

61041538

Date : 5 ก.พ. 2561

Page :

5

No :

เล็งขงกรม.สร้างสายส่ง⁵พันเมก

กรุงเทพธุรกิจ ● “พลังงาน” เตรียมเสนอ กรม.ภายในเดือนก.พ.นี้ อนุมัติ โครงการก่อสร้างสายส่งรองรับโรงไฟฟ้า เครื่องักลพ⁵ 5,000 เมกะวัตต์ ตามแผน พร้อมเล็งเสนอ นายกฯ ขอใช้ ม.44 ปลดล็อกอุปสรรคกฎหมาย หลังทำแผน ก่อสร้างสายส่งทั่วประเทศล่าช้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ แผนการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ เนื่องจากการดำเนินโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่า มีอุปสรรคหลายด้าน เช่น การโอนสิทธิ์ และการชี้แจงประชาชน ที่มีความล่าช้า เพราะตามกฎหมายใหม่ กำหนดว่า หน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไป ดำเนินการล่วงหน้าได้ เช่น การเข้าไป พุดคุยกับประชาชน และการสำรวจพื้นที่ ก่อสร้าง โดยจะต้องรอให้โครงการต่างๆ ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (กรม.) ก่อน ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ ซึ่ง ทำให้โครงการต่างๆ เดินหน้าได้เร็ว

โดยเฉพาะโครงการปรับปรุง ระบบสายส่งภาคตะวันตก-ภาคใต้ ช่วง จอมบึง-บางสะพาน-สุราษฎร์-ภูเก็ต ระยะทาง 800 กิโลเมตร ยังล่าช้าออกไป

จากแผนเดิมประมาณกว่า 1 ปี จากเดิม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะมี ความสำคัญต่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า ภาคใต้ ในช่วงที่โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา ยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินหน้า โครงการได้หรือไม่

รวมถึง การก่อสร้างสายส่งเพื่อ รองรับโครงการผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ (IPP) ของบริษัท กัลฟ์ ฟิตี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ใน เครื่องักลพ⁵ ที่เป็นชนะประมูลเพียง รายเดียวจำนวน 5,000 เมกะวัตต์ เมื่อปี 2556 พบว่า มีปัญหาเนื่องจาก โครงการส่วนใหญ่ผ่านพื้นที่ชุมชน ในจ.ชลบุรี และจ.ระยองจำนวนมาก

ทั้งนี้เมื่อเร็วๆ นี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสายส่ง เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าเครื่องักลพ⁵ 5,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. ยืนยันว่าจำเป็นต้อง เดินหน้าโครงการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีสัญญาผูกพันกับภาครัฐแล้ว ดังนั้น กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จึงเตรียมส่งเรื่องไปยัง กรม.ภายใน เดือนก.พ.นี้ เพื่อขออนุมัติโครงการ ดังกล่าว รวมถึงยังเตรียมเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาความเหมาะสมในการ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 (ม.44) เข้ามา ดำเนินการยกเว้นการดำเนินการตาม ข้อกฎหมายในบางเรื่องที่เป็นอุปสรรค ต่อการก่อสร้างสายส่งทั่วประเทศด้วย

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.พร้อมที่จะ ลงทุนก่อสร้างสายส่งรองรับโรงไฟฟ้า ภาคตะวันออก ของเครื่องักลพ⁵ มีมูลค่ารวม 7,250 ล้านบาท ตามแผนที่วางไว้ โดยยังคง

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ กฟผ.คาดการณ์ว่า จะเริ่มออกหลักเกณฑ์เงื่อนไข (TOR) เพื่อ เปิดประมูลหาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง สายส่งได้ ช่วงต้นปี 2561 เพื่อรองรับ โรงไฟฟ้าในยุคนิตแรก 2,500 เมกะวัตต์ ที่จะทยอยเข้าสู่ระบบในปี 2563 จากนั้น จะดำเนินการสายส่งระยะที่ 2 เพื่อรองรับ โรงไฟฟ้าในยุคนิตสอง 2,500 เมกะวัตต์ ต่อไป เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเสร็จสิ้น ตามแผนในปี 2568